

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /KH- UBND

*Cẩm Long, ngày tháng năm 2023*

## **KẾ HOẠCH**

### **Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục năm 2023.**

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 31 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc lập Kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2023, UBND xã Cẩm Long ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục năm 2023 cụ thể như sau:

#### **I. Mục đích yêu cầu.**

##### **1. Mục đích**

- Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định cơ sở giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục; đề cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

- Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho cơ sở giáo dục không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

**2. Yêu cầu:** Việc KĐCLGD và công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia phải được thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

#### **II. Tình hình thực hiện công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia**

1. Kết quả tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

### a. Kết quả KĐCLGD

TT	CSGD	Tổng số	Đã hoàn thành tự đánh giá		Kết quả đánh giá ngoài (theo Thông tư 17,18,19 ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT)					
			Số lượng	%	Số lượng	%	Không đạt	Cấp độ 1	Cấp độ 2	Cấp độ 3
1	Mầm non	01	01	100	01	100	không		01	0
2	Tiểu học	01	01	100	01	100	Không		01	5
3	THCS	01	01	100	01	100	không	01	0	0

### b. Kết quả trường đạt chuẩn quốc gia

TT	CSGD	Tổng số	Số CSGD đạt chuẩn quốc gia (tính cả theo quy định cũ và mới)		Số trường đạt chuẩn quốc gia (theo Thông tư 17,18,19 ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT tính cả các đơn vị đã gửi đăng ký ĐGN)	
			Số lượng	%	Số lượng	%
1	Mầm non	01	01	100	1	100
2	Tiểu học	01	01	100	1	100
3	THCS	01	01	100	1	100

## III. Mục tiêu thực hiện KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023

### 1. Mục tiêu chung

- Tổ chức KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia mới đối với 01 cơ sở giáo dục: THCS.

- Tổ chức KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia lại đối với 2 cơ sở giáo dục, trong đó: Mầm non: 01; Tiểu học: 01 trường.

- Rà soát, củng cố đội ngũ cốt cán đánh giá ngoài; cử cán bộ tham dự đầy đủ các đợt tập huấn do Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các trường đã được công nhận đạt KĐCLGD tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; củng cố, hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện cần thiết theo quy định để chuẩn bị cho việc tự đánh giá và KĐCLGD ở chu kỳ tiếp theo.

### IV. Giải pháp

Việc xây dựng trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia (KĐCLGD và CQG) là thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Xây dựng trường đạt KĐCLGD và CQG phải theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa về cơ sở vật chất; công tác quản lý; chất lượng đội ngũ giáo viên; chất lượng dạy và học nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh.

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ xây dựng trường học đạt KĐCLGD

và CQG đến năm 2025 và những năm tiếp sau, cần tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện theo các chuẩn quy định đối với trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học.

Xây dựng trường đạt KĐCLGD và CQG là cách đầu tư tốt nhất, hoàn chỉnh nhất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo Cẩm Thủy tiến kịp sự nghiệp giáo dục của các đơn vị tiên tiến trong tỉnh. Góp phần cùng xã nhà về đích xã Nông thôn mới năm 2025.

### **1. Công tác tuyên truyền.**

UBND xã, các trường học cần tăng cường công tác truyền thông giáo dục, động viên CBGV - HS và phụ huynh nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của giáo dục theo yêu cầu phát triển của xã hội ;

Tuyên truyền để cán bộ và nhân dân thấy được việc xây dựng trường đạt KĐCLGD và CQG là cơ hội để con em nhân dân các dân tộc được hưởng thụ điều kiện học tập tốt nhất, từ đó thống nhất và tạo sự đồng thuận cao với chủ trương xây dựng trường chuẩn.

Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để chủ động giải quyết các khó khăn trong quá trình xây dựng trường đạt KĐCLGD và CQG, có những giải pháp khả thi về đầu tư xây dựng, về kinh phí và diện tích đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng, kể cả môi trường giáo dục; công tác xây dựng và phát triển Đảng trong trường học theo chuẩn.

Tham mưu, phối hợp với các cấp có liên quan tạo điều kiện cử Cán bộ quản lý, giáo viên đi học các lớp nâng chuẩn, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Các trường học tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền để rà soát các tiêu chí xây dựng lộ trình xây dựng trường đạt KĐCLGD và CQG, có những giải pháp khả thi về vận động XHH GD, đầu tư xây dựng, về kinh phí và diện tích đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng;

Khảo sát, rà soát các trường có điều kiện tiếp cận với các chuẩn quy định. Lập danh sách đầu tư xây dựng các trường đạt KĐCLGD và CQG giai đoạn 2023-2025. Ưu tiên các trường được quy hoạch ổn định lâu dài, xây dựng kiên cố và đủ chuẩn về diện tích mặt bằng.

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; rà soát đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia và xây dựng kế hoạch chi tiết để củng cố và nâng cao chất lượng của từng tiêu chí (kể cả trường đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn); đặc biệt chú ý đến việc bảo quản, khai thác, sử dụng tối đa cơ sở vật chất, thiết bị của trường chuẩn; đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất của học sinh.

Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với việc đánh giá năng lực quản lý của người đứng đầu đơn vị, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với mỗi cơ sở giáo dục và mỗi địa phương.

### **2. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục**

Sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và trình độ lý luận chính trị. Chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

### **3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện**

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp; thực hiện học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. Đa dạng hóa các hình thức học tập; trong quá trình học tập người học phải được trải nghiệm thực tế, được trực tiếp tham gia các hoạt động, lao động, sản xuất gắn với nội dung được học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch dạy học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đến năm 2025; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy học ngoại ngữ và tin học trong các cơ sở giáo dục.

Giữ vững kỷ cương nề nếp trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường; phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh; ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

### **4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để xây dựng trường chuẩn quốc gia.**

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị cho các trường học xây dựng chuẩn quốc gia; Tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ về trí tuệ, vật chất xây dựng trường chuẩn. Công khai hóa các nguồn lực, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo quản, sử dụng CSVC, thiết bị trường học.

Củng cố và nâng cao chất lượng những trường đã đạt chuẩn quốc gia; xây dựng chuẩn với những trường chưa đạt chuẩn; xây dựng trường điểm; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đặc biệt cơ sở vật chất rèn luyện thể lực và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phòng học bộ môn, phòng thực hành thí nghiệm, trang thiết bị dạy học. Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thư viện điện tử, tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng hoạt động của các thư viện trường học. Quan tâm đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở các xã vùng khó; các xã thuộc kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện việc dân chủ hóa nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học các cấp, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm động viên khuyến khích nâng cao kết quả dạy, học trong nhà trường.

### **5. Chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết**

Hàng năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch. Tháng 12/2023 tổ chức tổng kết thực hiện kế hoạch đồng thời khen thưởng những địa phương, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch.

## **V. Tổ chức thực hiện**

### **1. UBND xã**

- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, kế hoạch xây dựng, đầu tư cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để đạt chuẩn quốc gia./.

*Nơi nhận:*

- Phòng GD&ĐT(để b/c)
- Thường trực Đảng ủy, HDND, UBND xã (để b/c)
- Chủ tịch UBND xã (để b/c);
- Các trường
- Lưu: VT, GD

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Chương**